

# SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam

01:40 22/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Với danh mục sản phẩm đa dạng, thủ tục tinh gọn, dịch vụ chất lượng cao dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, SHB vừa được tạp chí quốc tế Alpha Southeast Asia bình chọn là “Ngân hàng Micro SME tốt nhất tại Việt Nam”.**

Giải thưởng trên tiếp tục khẳng định vị thế cũng như đánh dấu bước chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB với hàng loạt đột phá trong chiến lược kinh doanh cũng như các loại hình sản phẩm dịch vụ.



Phát huy lợi thế sẵn có với mảng khách hàng doanh nghiệp, SHB hiện đang triển khai 53 loại hình sản phẩm tài trợ thương mại, tín dụng và phi tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt các doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro SME) với thủ tục linh hoạt, tinh gọn. Các sản phẩm của SHB được “may đo”, hỗ trợ theo điều kiện kinh doanh đặc thù cho từng lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp: Xây dựng, phân phối xăng dầu, kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh, phát triển bền vững...

Đồng thời, SHB cung cấp các sản phẩm có nhiều tiện ích, dịch vụ trọn gói phù hợp với chu kỳ kinh doanh của Micro SME từ tiền gửi, thanh toán, tín dụng,... giúp khách hàng quản lý dòng vốn hiệu quả, đảm bảo chu kỳ kinh doanh ổn định, tối ưu lợi ích cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, SHB còn chủ động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp có thương hiệu mạnh để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp SME. Hỗ trợ tối đa cho khách hàng Micro SME, ngân hàng đang trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay.

Các chính sách, chương trình cho vay ưu đãi là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy tín dụng và hỗ trợ khách hàng. Những năm qua, SHB đã dành hàng nghìn tỷ đồng nguồn vốn với lãi suất ưu đãi thấp hơn so với mức thông thường để thu hút và hỗ trợ khách hàng.

Đặc biệt, SHB luôn tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp và là một trong các Ngân hàng TMCP hỗ trợ lãi suất mạnh mẽ nhất cho khách hàng trong đại dịch với gói hỗ trợ tín dụng trị giá gần 33 nghìn tỷ đồng ưu đãi lãi suất lên tới 2%, tập trung cho các doanh nghiệp SME gặp khó khăn cùng hàng loạt các chương trình thiết thực khác như Miễn/giảm phí dịch vụ; Cơ cấu lại khoản vay và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của pháp luật;...

Trong giai đoạn 2023 - 2024, SHB đang triển khai đồng thời chương trình ưu đãi lãi suất; ưu đãi lãi suất ngắn hạn với quy mô 6.000 tỷ đồng tài trợ nhu cầu vốn lưu động, dành 1.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất trung dài hạn, cho vay ký kết với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất thấp và cố định trong thời hạn vay.

Đặc biệt, tạp chí Alpha Southeast Asia đánh giá cao SHB trong các hoạt động đồng hành cùng các SME do nữ làm chủ, có thể kể đến chương trình “Hỗ trợ giảm thiểu tác động của Covid-19 cho doanh nghiệp phụ nữ làm chủ” do ADB tài trợ. Các doanh nghiệp nữ chủ gặp khó khăn bởi Covid-19 được SHB phối hợp cùng ADB dành nhiều chính sách hỗ trợ về tài chính và phi tài chính như: Tái cơ cấu khoản vay; tài trợ phí cam kết rút vốn; miễn, giảm toàn bộ các loại phí liên quan; đào tạo nâng cao năng lực, kiến thức quản trị doanh nghiệp...



Tính đến hết năm 2022, SHB dẫn đầu trong số 5 ngân hàng tham gia dự án với tổng số tiền viện trợ không hoàn lại từ ADB để hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng lên tới 1.700.000 USD. Đồng thời, đầu năm 2023, SHB đã ký hợp đồng hợp tác tín dụng với IFC trị giá 120 triệu USD, ưu tiên thúc đẩy danh mục cho vay doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các công ty tham gia chuỗi cung ứng như y tế, giáo dục, vệ sinh và giao thông, qua đó giúp họ tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp.

Theo ông Đinh Ngọc Dũng, Phó Giám đốc phụ trách khối Ngân hàng doanh nghiệp SHB, thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính toàn diện đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xác định SME là phân khúc khách hàng trọng tâm, SHB đặt mục tiêu đến năm 2025, tăng trưởng số lượng khách hàng SME gấp 5 lần so với hiện tại, trong đó doanh nghiệp nữ chủ chiếm ít nhất 15%.

Với phương châm “Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm”, SHB luôn đồng hành gắn bó cùng doanh nghiệp bằng việc đưa ra các sản phẩm dịch vụ đa dạng, nguồn vốn ưu đãi, sẵn sàng mang đến những giải pháp tài chính linh hoạt, giúp doanh nghiệp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng nguồn vốn, gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/shb-la-ngan-hang-micro-sme-tot-nhat-viet-nam>